

กัญชา : มิติพืชเศรษฐกิจ

Cannabis dimensional plants

นายอภิวัฒน์ จำตา^๑

Apiwat Jata

บทคัดย่อ

“กัญชามิติพืชเศรษฐกิจ” นับว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง และไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและเริ่มยอมรับการใช้ประโยชน์จากกัญชามากขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจต่างๆ ที่ถึงแม้ว่าทางการจะยังไม่ยอมให้สินค้าอื่นๆ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่บรรดานักลงทุนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายกัญชาโดยตรง หรือผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มต่างก็เล็งเห็นถึงโอกาส และหันมาให้ความสนใจถึงช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมกันเป็นอย่างมาก เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และขยายตลาดสินค้าของตนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สามารถสร้างกำไรได้มาก ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องในแง่ของกฎหมายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ที่ต้องมีการผ่อนปรนเพื่อปลดล็อกกันต่อไป

คำสำคัญ : กัญชา, พืชเศรษฐกิจ, กัญชามิติพืชเศรษฐกิจ

^๑ นายอภิวัฒน์ จำตา

Abstract

"Cannabis dimensional economic crops" Considered to be a very watchful market, it is another industry to watch. And not just in the United States only. Many countries around the world are interested and are beginning to accept more and more benefits from cannabis. Especially in various business sectors Although the authorities still do not allow other products. That has cannabis as a legal ingredient. But investors and entrepreneurs involved, whether they are manufacturers And sell cannabis directly. Or food manufacturers And beverages are all seeing opportunities. And turned their attention to the marketing channels of products that use cannabis as a mixture. To expand the business And expand the market for their products both domestically And abroad that can generate a lot of profit. In this regard, Thailand is still a matter of concern in the category 5 of the narcotics law which must be lenient to unlock.

Keywords : Cannabis, Economic crops, Cannabis dimensional plants

๑. บทนำ

โลกเริ่มเปลี่ยนกระบวนทัศน์การมองกัญชา จัбыาเสพติดเลวร้ายกลับกลายเป็นยารักษาโรคให้หายกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับกัญชาจากเชิงลบให้กลายเป็นบวกในต่างประเทศมีกฎระเบียบแบบแผนการรักษาด้วยกัญชาต่างจากประเทศไทยที่เป็นจุดกำเนิดสายพันธุ์กัญชาที่นับว่าดีที่สุดในโลกแต่ยังถือว่าเป็นยาเสพติดกัญชาได้รับการยอมรับในฐานะยารักษาโรคได้หลากหลาย ขณะที่หลายประเทศได้แก้ไขกฎหมายถอดกัญชาออกจากยาเสพติด เอาไปใช้เป็นยารักษาโรคบางประเทศได้เปิดให้ใช้กัญชาเพื่อการสันหนนาการ คลายเครียด รวมถึงให้ประชาชนปลูกกัญชาที่บ้าน เพื่อใช้เป็นสมุนไพรรักษาตัวเองได้^๒

รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก กว่า ๓๐ประเทศแล้ว ที่ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย รวมทั้ง อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ซิลี, โคลอมเบีย, โครเอเชีย, ไชปรัส, ฟินแลนด์, เยอรมนี, กรีซ, อิสราเอล, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มาเซโดเนียเหนือ, นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, เปรู, โปแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ และไทย ซึ่งเป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย^๓

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ กัญชาถือเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ แต่บางประเทศ กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งทางการแพทย์ เพื่อความบันเทิง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการออกกฎหมายให้มีการใช้กัญชาทางด้านสันหนนาการได้ถูกกฎหมาย และเปิดให้ปลูกกลางแจ้งได้

ประเทศไทยกัญชาถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาตั้งแต่ในอดีตจากหลักฐานการใช้ยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ในตำรับสุขไสยาศรจนกระทั่งประกาศเป็นยาเสพติดประเภทที่ ๕ เมื่อ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว กระทั่งได้มีการปลดล็อกเพื่อการแพทย์เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ ประเด็นเกี่ยวกับกัญชาได้รับความนิยมมีการให้ความสำคัญจากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถผลักดันกัญชาเพื่อการแพทย์จนสำเร็จ หลายโรงพยาบาลสามารถจ่ายยาที่สกัดจากน้ำมันกัญชา ผู้ป่วย ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่งของนโยบายเปิดกว้างในเรื่องกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการทางแพทย์ไทย ที่นำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการในการกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์มากขึ้น ยังคงมีความพยายามมาขับเคลื่อนให้ความรู้ด้านกัญชาที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางในการใช้กัญชาเป็นยารักษา

^๒ สมยศ กิตติมั่นคง, กระทั่งและกัญชาทางการแพทย์. (กรุงเทพฯ : โกรกรีน โซเชียล เวเนเจอร์, ๒๕๖๒) หน้า ๑

^๓ สมยศ ศุกกิจไพบูลย์, กัญชายุวิเศษ.(กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๖๒) หน้า ๑๖๗-๑๗๔

โรค และมีการเสนอนโยบายในการผลักดันให้ประชาชนชาวไทยสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรี ทั้งในด้านการแพทย์ และเป็นพืชที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคต

๒. จุดเริ่มต้นกัญชามาเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ

ตลอดช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมา จากกระแสสังคมโลก รวมทั้งในประเทศไทยได้มีการพูดถึงเรื่องการปลดล็อคให้มีการนำพืชกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันประเทศที่กัญชาได้รับการรับรองอย่างถูกกฎหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่^๔

- ๑) ประเทศที่รับรองกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ๓๓ ประเทศ
- ๒) ประเทศรับรองกัญชาเพื่อสันทนาการ ๖ ประเทศ และ
- ๓) ประเทศรับรองกัญชาอย่างเสรี ๓ ประเทศ

สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑) ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานี้ จากรายงาน The Global Cannabis Report ของ Prohibition Partners ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชั้นนำระดับโลก คาดว่า มูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๗ แบ่งเป็น ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์มีสัดส่วนราวร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมด และอีกร้อยละ ๔๐ เป็นตลาดกัญชาเพื่อการสันทนาการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน เริ่มมีบริษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของโลก สนใจที่จะใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว ส่งผลให้คาดว่า ในระยะข้างหน้า มูลค่าตลาดกัญชาโลกจะเติบโตและกระจายไปในหลายธุรกิจมากขึ้น

หากมีการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และมีการจำหน่ายในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยน่าจะมีมูลค่าราว ๓,๖๐๐-๗,๒๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๔ซึ่งยังมีขนาดที่เล็กมากหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๐๒-๐.๐๔ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือถ้าเทียบกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ขนาดใหญ่ของโลก มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๑ แสนล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยในระยะกลางถึงยาวอาจจะยังไม่สามารถประเมินได้ ขึ้นอยู่กับผลตอบรับที่ได้จากการรักษาคนไข้ กล่าวคือ หากผลการใช้กัญชาช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานขึ้น ก็น่าจะทำให้มูลค่าตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผลการ

^๔ ศุภย์วิจักสกร, “กัญชา” จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไทย ได้หรือไม่? เข้าถึงข้อมูลจาก : <https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/FB-Cannabis-1-4-01-20.aspx> (เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ใช้กัญชาไม่ได้ช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือแตกต่างไปจากเดิม มูลค่าตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น

๓. กัญชามิติเศรษฐกิจในต่างประเทศ

ตลาดกัญชาเป็นตลาดที่น่าจับตามอง เพราะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผ่อนปรนทางกฎหมายของประเทศใหญ่ ในตะวันตก เช่น แคนาดา และอเมริกาในบางรัฐ โดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขของตลาดกัญชาอาจมีมูลค่าสูงถึง ๗.๕ หมื่นล้านดอลลาร์ และที่สำคัญอาจมีมูลค่าตลาด แขนงหน้าอุตสาหกรรมน้ำอัดลมได้ในปี 2030

อุตสาหกรรมกัญชากำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในหลายประเทศ ซึ่งหันมาจับธุรกิจและลงทุนในธุรกิจกัญชาอันเป็นผลมาจากการปฏิวัติกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในหลายประเทศ

ในปี 2017 งานศึกษาของเว็บไซต์หางานในอเมริกาพบว่า “การโพสรับสมัครงานในวงการกัญชาสูงกว่าวงการไอทีเกือบเท่าตัว” ปัจจัยหลักๆคือการทำให้กัญชากฎหมายในหลายรัฐ โดยเฉพาะ California ปัจจุบันคนที่ทำงานใน อุตสาหกรรมกัญชาในอเมริกาอย่างถูกกฎหมายมีจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ คน ส่วนในปี 2021 เป็นปีที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ากัญชาจะถูกต้องตามกฎหมายในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาและมูลค่าของอุตสาหกรรมนี้จะสูงขึ้นไปถึง ๒๑ล้านดอลลาร์ และมากกว่านั้นจะเกิดการจ้างงานกว่า ๔๑๓,๘๘๘ ตำแหน่งอีกด้วย

ในยุค AI ที่มีหุ่นยนต์เข้าแย่งงานมนุษย์ทำด้วยหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์อย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่ใช้ทุกสายงาน แต่กัญชากำลังจะเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในไม่ช้านี้ ที่สำคัญคือเกิดการจ้างงานคนจริงๆ ทั้งนี้อัตราการจ้างงานด้านการค้าโดยเฉลี่ย ๒๑% ต่อปีไปจนถึงปี ๒๕๖๕ ไม่เพียงแค่ว่าจำนวนคนซื้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เรื่องเศรษฐกิจเติบโตแต่ต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ ถ้าคนอยากได้เยอะขนาดนี้เพิ่มตามตัว ธุรกิจก็ต้องขยาย การจ้างงานต้องเพิ่มตามตัวคิดเป็น ๒๑ % ต่อปี

เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในอนาคตอย่างด้านสุขภาพที่ใครก็มองว่าแรงในยุคที่คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพกลับพบว่า มีตัวเลขห่างกันมากเพราะคาดคะเนว่าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพจะเติบโตเฉลี่ยแค่ ๒ % ต่อปีเท่านั้น สำหรับพื้นที่กัญชาเสรีพีชชนิดนี้ยกคุณภาพชีวิตการสร้างงานให้กับคนอีกหลายแสนคน

กระแสความนิยมในสาร CBD ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการแปรรูป รวมถึงภาพลักษณ์ของกัญชาที่เป็นพืชสมุนไพรโบราณชนิดหนึ่ง เป็นปัจจัยที่ตลาดกัญชาในอเมริกาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ในเรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเทศชั้นนำทั่วโลกคาดการณ์มูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๗ แบ่งเป็น ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์มีสัดส่วนราวร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมด และอีกร้อยละ ๔๐ เป็นตลาดกัญชาเพื่อการสันทนาการ

อย่างไรก็ตามหลายประเทศกัญชายังคงเป็นพืชที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย Opium Act ปี 2002 ซึ่งการปลูกและการแปรรูปมีเพียงหน่วยงาน OMC เท่านั้นที่จะสามารถดำเนินการได้ จึงหันมาปลูกกัญชงที่มีสาร CBD ต่ำกว่า ซึ่งในส่วนของกัญชงในเนเธอร์แลนด์มีพื้นที่เพาะปลูกลดลงหลังจากที่สหภาพยุโรปหยุดให้เงินช่วยเหลือพิเศษภายใต้ CAP ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ได้รับการสนับสนุนและมีราคาสูงกว่าโดยเฉพาะพืชที่ใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพ^๕

๔. ทิศทางและแนวโน้มกัญชาทางการแพทย์สู่พืชเศรษฐกิจไทย

กัญชาชนิดเศรษฐกิจยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ได้เปิด ว่าจะให้ทำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องกัญชาได้ จึงทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจะต้องเน้นระบบการขออนุญาตเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความชัดเจนจึงจะสามารถทำให้สามารถบริหารจัดการการปลูกจนไปถึงการจำหน่ายให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ได้ โดยใช้โมเดลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ทำให้กระบวนการและดำเนินการ ทันท่วงทีเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศหรือนำต่างประเทศได้ นอกจากนี้หากจะทำให้พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ แก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยได้ ต้องมีการแก้กฎกระทรวง และต้องคำนึงเรื่องการตลาดและ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย

อนึ่ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กัญชาทางการแพทย์และชนิดเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ คือ การที่กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งแท้จริงแล้วประเทศไทยมีศักยภาพทางการแข่ง บุคคลกร และวัตถุดิบที่ดี ดังนั้น เพื่อทบทวนการดำเนินงานนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ และกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจให้บรรลุตามเป้าหมายปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกได้ จึงต้องมีการแก้กฎกระทรวงและอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อให้เท่าทันและรองรับกับสถานการณ์ในบริบททางสังคมที่เกิดขึ้น โดยต้องแก้กฎหมายให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยต้องดึงกัญชาออกจากพ.ร.บ.ยาเสพติด แต่ต้องเป็นพืชที่ควบคุมไม่ให้นำไปเสพเป็นยาเสพติด ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกได้ ทั้งนี้

^๕ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ . เข้า ถึง ข้อมูล จาก [:https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0](https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0) (เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หน้า ๔-๕

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวทั้งในด้านการปลูกการแปรรูป รวมไปถึงการส่งออกหรือจัดจำหน่าย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเศรษฐกิจ และกฎกระทรวงเสนอกรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณา

ดังนั้นนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ และมิติของพืชเศรษฐกิจ จะต้องเน้นระบบการขออนุญาต เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความชัดเจน จึงจะสามารถทำให้สามารถบริหารจัดการการปลูกจนถึงการจำหน่ายให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ได้ โดยใช้โมเดลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) เกี่ยวกับการรักษาด้วยกัญชา ซึ่งถือว่ายั่งยืนในกรอบภายใต้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ ใน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่มีเจตจำนงเปิดให้ใช้ทางการแพทย์เรื่องของสุขภาพและสปา แต่ในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน มิติพืชเศรษฐกิจยังติดในแง่ของกฎหมาย น่าจะมีการทำให้กระบวนการและดำเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศหรือ นำต่างประเทศได้ เพราะประเทศไทยมียาตำรับแผนไทยตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๕. ข้อจำกัดกัญชาสู่พืชเศรษฐกิจไทย

สำหรับกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจนั้น ปัจจุบันยังติดในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ จึงทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นจึงต้องมีการแก้กฎกระทรวงและกฎหมายเพื่อให้เท่าทันและรองรับกับสถานการณ์ในบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวทั้งในด้านการปลูกการแปรรูปรวมไปจนถึงการส่งออกหรือจัดจำหน่าย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเศรษฐกิจ และประเทศไทยต้องมีความตื่นตัวองตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หยุดจำกัดขอบเขตตนเองด้วยข้อกฎหมายต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทั้งทางด้านการแพทย์ และในเชิงเศรษฐกิจ

การขับเคลื่อนมิติกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ได้เปิดให้ทำเรื่องกัญชาเชิงเศรษฐกิจได้ ต้องมีการปรับแก้กฎหมายอาจใช้ช่องของการแพทย์ และสาธารณสุข แล้วค่อยไปต่อในเรื่องของด้านเศรษฐกิจ ถ้าทำในเรื่องของด้านการแพทย์แล้วค่อยต่อไปสาธารณสุข ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจตามมา^๖

^๖ พรรคภูมิใจไทย. เอกสารรายงานการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์และกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจ” (๒๕๖๓) หน้า ๗๒

๖. สรุป

ประเทศไทยกัญชามีติพิชเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องต้องพยายามผลักดัน ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมาย ที่ต้องปลดล็อกออกจากเสพติดประเภทที่ ๕ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนที่เริ่มมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ประเทศ โอกาสการปลูกพืชเศรษฐกิจยังไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก กัญชาก็ยังถือเป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 ยังต้องมีการขออนุญาต ควบคุมการปลูกและการผลิต และต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายพันธุ์พืช ซึ่งมีส่วนผสมของสาร THC ไม่เกิน ๐.๓% ยังคงค่อนข้างเข้ม ถือเป็นความท้าทายในการขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ โดยใช้โมเดลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ทำให้กระบวนการและดำเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

๗. ข้อเสนอแนะ

๑. กัญชามีติเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องรีบดำเนินการ และต้องมีการแก้กฎหมายให้กัญชาออกจากยาเสพติด แต่จะต้องเป็นลักษณะของการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชน

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายทางการแพทย์และมิติเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ตามเป้า ทั้งให้ประชาชนได้มีสิทธิได้ปลูก และในเชิงเศรษฐกิจ รัฐบาลจะต้องปรับแก้กฎหมาย และกฎกระทรวงโดยเร็ว

๓. กัญชาทั้งในการแพทย์และมิติเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้องสร้างความเข้าใจกับทุกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในผลักดัน

เอกสารอ้างอิง : References

สมยศ กิตติมั่นคง, กระท่อมและกัญชาทางการแพทย์,(กรุงเทพฯ : โกรรีน โซเชียล เวบเจอร์, ๒๕๖๒)

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์, กัญชาอายุวิเศษ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๖๒)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ . เข้าถึงข้อมูลจาก :

https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents

[_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0](https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0) (เมื่อวันที่ ๑๑

พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ศูนย์วิจัยกสิกร, “กัญชา” จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไทย ได้หรือไม่? เข้าถึงข้อมูลจาก :

[https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/FB-](https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/FB-Cannabis-14-01-20.aspx)

[Cannabis-14-01-20.aspx](https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/FB-Cannabis-14-01-20.aspx) (เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)